

**ด่วนที่สุด**  
ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ “ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๘๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ ทบทวน พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นและจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดให้มีกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน นั้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทยกำหนดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ “ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด” โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการ ในกรณีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญและให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจกรายละเอียดตัวชี้วัด แนวทาง และแบบรายงานผลการดำเนินงาน ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการ

๒. จังหวัดแพร่ กำหนดพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รวม ๘๓ แห่ง เป็นพื้นที่เป้าหมายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สำเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (๕๙ แห่ง) อนึ่ง จังหวัดแพร่ ยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอความร่วมมืออำเภอสำรวจข้อมูลดังกล่าวตามแบบรายชื่อฯ แล้วรายงานจังหวัด ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นแกนหลัก ประสานการดำเนินงานกับที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย

๔. ให้อำเภอรวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ส่งถึงจังหวัด ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (กรณีตรงกับวันหยุดราชการให้รายงานในวันถัดไป)

/ สำหรับ.....

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอขอบคุณทุกภาคส่วน  
ของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เทศบาลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจังหวัดแพร่ มีจำนวน  
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เป้าหมาย ๘ แห่ง และผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง ๘ แห่ง รายละเอียด  
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(ไชยศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕

[www.phraelocal.go.th](http://www.phraelocal.go.th)

19 26 05 0 0 0



481

16

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๔๕๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ “ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ /
- ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ
- ๒. แนวทางการดำเนินงาน
- ๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
- ๔. แบบรายงานรายชื่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล
- ๕. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัด
- ๖. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒

ด้วยรัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งในการนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดความตามอ้างถึง ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ “ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด” โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และในการนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด/อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งมาพร้อมด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดกำหนดให้เรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นนโยบายสำคัญ และดำเนินการ ดังนี้

- ๑. แจงรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน แบบรายงานผลการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการ
- ๒. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนดพื้นที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเป้าหมายหลักที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สำเร็จทั้งหมด จำนวนร้อยละ ๗๐ ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

/กระจาย...

กระจายในทุกอำเภอ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานอย่างเข้มข้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ถ่ายทอดการเรียนรู้สำหรับพื้นที่ข้างเคียง โดยรายงานรายชื่อพื้นที่เป้าหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๓. ให้สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นแกนหลัก ประสานการดำเนินงานกับที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย

๔. ให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และรายงานสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของจังหวัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ เมษายน และครั้งสุดท้ายวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่มีการดำเนินงานปรากฏผลบรรลุค่าเป้าหมายสูงสุดของตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ช.อน

(นายโชคชัย เตชอมรรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม  
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒,๔๑๒๓ โทรสาร ๔๑๒๔

ตัวชี้วัดที่ ... : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนา  
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : -

คำอธิบาย :

๑. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่  
ตามฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗,๗๗๕ แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล  
๒,๒๖๖ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๕,๕๐๙ แห่ง

๒. แผนชุมชน หมายถึง แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน ที่กำหนดทิศทางของการ  
พัฒนาชุมชนที่เกิดจากการจัดการและกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ซึ่งร่วมกันคิดและร่วมกันกำหนดกิจกรรม  
ขึ้นมาเอง โดยให้ความสำคัญกับการพึ่งตนเอง เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและ  
เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนในชุมชน  
ได้ร่วมกันสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไข และพัฒนาร่วมกัน

๓. การนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง

(๑) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน โดยมี  
การตั้งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือมีคณะทำงานอื่นในระดับท้องถิ่นที่มี  
อยู่แล้ว ซึ่งผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ผู้นำภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานและมีแนวทางการดำเนินงาน  
ร่วมกัน

(๒) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ  
คณะกรรมการชุมชนจัดให้มีเวทีประชาคม ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างน้อย ๓ ด้าน  
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและ  
ความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน โดยใช้ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จปฐ. กชช.๒-ค  
ประกอบการดำเนินงาน

(๓) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับ  
ตำบล (ศอช.ต.) และ สภาองค์กรชุมชนตำบล (สอช.) (ถ้ามี) หรือองค์กรภาคประชาชนอื่นระดับตำบล หรือ  
ประชาคมตำบล ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน ชุมชน จัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ  
บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีมิติการพัฒนาอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน  
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกิดจาก  
เวทีประชาคมตามข้อ (๓) และอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามลำดับความสำคัญซึ่งไม่นับรวมโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชน  
ดำเนินการเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป

(๕) โครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๑๐ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ  
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณถัดไป

๔. การวัดผลจะวัดผลจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่  
การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

สูตรการคำนวณ :

$\frac{\text{จำนวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด (๗,๗๗๕ แห่ง)}}$
---

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑	ร้อยละ ๒๐	เท่ากับ ๑ คะแนน
๒	ร้อยละ ๓๐	เท่ากับ ๒ คะแนน
๓	ร้อยละ ๔๐	เท่ากับ ๓ คะแนน
๔	ร้อยละ ๕๐	เท่ากับ ๔ คะแนน
๕	ร้อยละ ๖๐	เท่ากับ ๕ คะแนน

เงื่อนไข .....

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	๙๒.๙๓ ของพื้นที่ เป้าหมาย ๘๗๘ แห่ง

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และตรวจสอบ ติดตามรวบรวม รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : - ผอ.สน.สส. โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๒๓  
 นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผอ.สสร. โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๒๓  
 นายกฤษดา สมประสงค์ ทน.ฝ.สร. โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๒๓

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญ์สัญชัย โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๒๓  
 นางสาวอรุณพร มณีฉาย โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๒๓  
 นายยุทธชัย ไผตรีจิตร โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๒๓  
 นางธชุตี ยาวีระ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๒๓

**แนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ**  
**ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๘ ของกระทรวงมหาดไทย (ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**  
**“ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น**  
**ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด”**

**๑. หลักการและเหตุผล**

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ

กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการให้เกิดกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้เป็นฐานรากของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และดำเนินงานพัฒนา และแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในระดับอำเภอและจังหวัด โดยใช้แผนชุมชนของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาระดับกระบวนการและกลไกการดำเนินงานให้เห็นความเชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวชี้วัด “ร้อยละของเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด” โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกเทศบาล ๑๒๓ แห่ง

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนากับข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน

๒.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ชุมชน เป็นแผนชุมชนระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาและระบบงบประมาณท้องถิ่น โดยประชาชนเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา

๒.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชน และองค์กรชุมชนระดับตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นองค์กรหลักในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนที่เชื่อมกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐในระดับ อำเภอ จังหวัด

๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการอำนวยการ

### ๓. นิยามความหมาย

๓.๑ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ตามฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗,๗๗๕ แห่ง (เทศบาล ๒,๒๖๖ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๕,๕๐๙ แห่ง )

๓.๒ แผนชุมชน หมายถึง แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน ที่กำหนดทิศทางของการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน โดยเกิดจากการจัดการและกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ซึ่งร่วมกันคิดและร่วมกันกำหนดกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยให้ความสำคัญกับการพึ่งตนเอง เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชนและเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไข และพัฒนาร่วมกัน

๓.๓ การนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง

(๑) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน โดยมีการตั้งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือมีคณะทำงานอื่นในระดับท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว มีหน่วยงาน องค์กร ผู้นำภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานและมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

(๒) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนจัดให้มีเวทีประชาคม ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน โดยใช้ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จปฐ. กชช.๒ ค ประกอบการดำเนินงาน

(๓) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) สภาองค์กรชุมชนตำบล (สอช.) (ถ้ามี) หรือองค์กรภาคประชาชนอื่นระดับตำบลหรือประชาคมตำบล ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน ชุมชน จัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีมิติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกิดจากเวทีประชาคมตามข้อ (๓) และอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามลำดับความสำคัญซึ่งไม่นับรวมโครงการ กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป

(๕) โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณถัดไป

### ๔. วิธีการดำเนินงาน

#### ๔.๑ ระดับกระทรวง และกรม

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก บูรณาการความร่วมมือ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนาอื่น ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล



## ๔.๒ ระดับจังหวัดและอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เป็นแกนหลักดำเนินงาน ดังนี้

(๑) แจกจ่ายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการ

(๒) กำหนดพื้นที่เป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละจังหวัดกระจายในทุกอำเภอ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

(๓) ส่งรายชื่อพื้นที่ตามข้อ (๒) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

(๔) จัดประชุม ชี้แจง หรือจัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เห็นความสำคัญในการดำเนินงาน และทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กำหนดในข้อ ๓.๓

(๕) ประสานความร่วมมือ ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และภาคีการพัฒนาอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นหุ้นส่วนดำเนินงาน โดยอาจกำหนดในรูปแบบคณะทำงาน หรือรูปแบบวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือ แนวทางการทำงานร่วมกันที่คำนึงถึงความคล่องตัวในทางปฏิบัติ

(๖) จัดให้มีกระบวนการติดตามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

(๗) ประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

(๘) รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ครั้งแรกวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ครั้งสุดท้าย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

## ๔.๓ ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) จัดตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกรมอบหมายเป็นประธาน กำนันเป็นที่ปรึกษา พัฒนาการอำเภอหรือผู้แทน ท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทน ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ประธานสภาองค์กรชุมชน (สอช.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคประชาชน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่นายกรมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการ โดยคณะทำงานระดับท้องถิ่นมีหน้าที่เบื้องต้น ดังนี้ (อาจใช้คณะทำงานที่มีอยู่แล้วถ้าสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้)

(๑.๑) กำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กรผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนการดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึง ความไม่ซ้ำซ้อนในการจัดกระบวนการในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ที่จะทำให้ประชาชนสับสน

(๑.๒) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

(๑.๓) ติดตาม ผลการดำเนินงาน

(๑.๔) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยอาจมีการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรของเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามขั้นตอนเกณฑ์ที่กำหนดข้อ ๓.๓ โดยมีข้อพิจารณา ประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

(๓.๑) คณะทำงานในที่มียุแล้วและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ อาจไม่ต้องตั้งใหม่

(๓.๒) ขั้นตอนใดที่ดำเนินการไปแล้วในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน อาจไม่ต้องดำเนินการซ้ำอีก หากพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการในขั้นตอนที่ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายได้

(๓.๓) การจัดเวทีทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ชุมชน สามารถจัดพร้อมกับเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ไปพร้อมกันได้ และหากหมู่บ้าน ชุมชน มีการทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนในปีงบประมาณปัจจุบันแล้ว ไม่ต้องทำซ้ำอีก และหากมีหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ ให้เข้าร่วมให้การสนับสนุน โดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องจัดกระบวนการใหม่

(๓.๔) การจัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจพิจารณาจัดเวทีร่วมกับการประชาคมในระดับท้องถิ่นได้ในคราวเดียวกัน

(๓.๕) ร้อยละ ๒๐ ของโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชน ที่นำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ ๔ ของเกณฑ์ที่กำหนด ให้นำเฉพาะโครงการที่ผ่านเวทีบูรณาการในระดับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ให้นำจากโครงการในแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ชุมชน ของทุกหมู่บ้าน ชุมชน

(๓.๖) การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณถัดไป ให้พิจารณานับและเทียบค่าร้อยละจากโครงการ กิจกรรมจากแผนชุมชนที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น และการนับผลสำเร็จในขั้นตอนนี้เมื่อนำเสนอรายการโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้บริหารเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบ (ไม่ต้องรอจัดทำรูปเล่มร่างเทศบัญญัติ หรือร่างข้อบัญญัติ หรือนำเข้าสภาท้องถิ่น)

(๔) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ หรือจังหวัด ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะบรรลุทุกขั้นตอน (จังหวัดต้องรายงานถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน เริ่ม ๕ เมษายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดครั้งสุดท้าย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖)

## ๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

## ๖. งบประมาณในการดำเนินงาน

บูรณาการงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

## ๗. การติดตามประเมินผล

๗.๑ การรายงานทางเอกสารของจังหวัด ตามแบบรายงานที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด) โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางเอกสาร

๗.๒ การติดตามโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และภาคีการพัฒนา  
จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานโดยบุคลากรของหน่วยงาน

๗.๓ ติดตามโดยกระทรวงมหาดไทย(ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น(ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมี  
ส่วนร่วม) และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

๘. ประโยชน์ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่เป้าหมายจะได้รับจากส่วนกลาง

๘.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดพัฒนาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมาย

๘.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับภาคีการพัฒนา จะให้การสนับสนุนกระบวนการทาง  
วิชาการให้อย่างต่อเนื่อง

๘.๓ การจัดทำติดตามประเมินผลและประกาศยกย่องพื้นที่ที่มีการดำเนินงานประสบความสำเร็จ  
อย่างต่อเนื่องเป็นพื้นที่การเรียนรู้

.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

( ) เทศบาล ( ) อบต.....อำเภอ.....จังหวัด.....  
รายงานครั้งที่ .....วันที่รายงาน.....

โปรดใส่เครื่องหมาย / ใน ( ) และเติมคำในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงในพื้นที่

๑. จำนวน ( ) หมู่บ้าน หรือ ( ) ชุมชน ทั้งหมด.....หมู่บ้าน/ชุมชน
๒. มีคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที่มีหน่วยงาน องค์กร ผู้นำภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทำงาน  
( ) มีคณะทำงาน  
( ) ยังไม่มีคณะทำงาน จะจัดตั้งให้เสร็จภายในวันที่.....๒๕๕๖
๓. คณะทำงานตามข้อ ๒ มีการกำหนดแผนหรือแนวทางการสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนร่วมกัน  
( ) มีแผนหรือแนวทางการดำเนินงานแล้ว  
( ) ยังไม่มี จะดำเนินงานเสร็จภายในวันที่.....๒๕๕๖
๔. มีการจัดทำเวทีประชาคมทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
และคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมครบทุกหมู่บ้านหรือชุมชน โดยคณะกรรมการ  
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน  
( ) ดำเนินการครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว  
( ) ยังดำเนินการไม่ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน (เหลือจำนวน .....หมู่บ้าน/ชุมชน)  
คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในวันที่.....๒๕๕๖
๕. มีจัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล หรือ อบต. บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาลหรือ อบต.  
โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และสภาองค์กรชุมชน(สอช.)(ถ้ามี) หรือองค์กร  
ภาคประชาชนอื่นระดับตำบล ร่วมกับแกนนำแผนชุมชน  
( ) ดำเนินการแล้ว (เมื่อวันที่.....๒๕๕๖)  
( ) ยังไม่ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในวันที่.....๒๕๕๖
๖. แผนชุมชนที่มีการบูรณาการระดับเทศบาล หรือ อบต. ตามข้อ ๕ ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
( ) ครอบคลุม รวมจำนวน.....โครงการ/กิจกรรม  
( ) ไม่ครอบคลุม ขาดด้าน.....
๗. มีการนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนตามข้อ ๖. ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล อบต.(ไม่นับรวม  
กับโครงการที่ชุมชนดำเนินการเอง)ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป  
( ) ดำเนินการแล้ว จำนวน .....โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ .....
- ( ) ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จภายในวันที่.....๒๕๕๖
๘. มีการนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๗. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เสนอ  
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
( ) ดำเนินการแล้ว จำนวน .....โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ .....
- ( ) ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการภายในวันที่.....๒๕๕๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

( )

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานรายชื่อเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งผลสัมฤทธิ์  
 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
 ตัวชี้วัด “ร้อยละของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  
 ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด”

(ร้อยละ ๗๐ ของเทศบาล อบต. ทั้งหมดของจังหวัด กระจายทุกอำเภอ)

จังหวัด.....จำนวนเทศบาล.....แห่ง อบต.....แห่ง

อำเภอ	รายชื่อเทศบาล/อบต. มุ่งผลสัมฤทธิ์		จำนวนหมู่บ้านหรือชุมชน ในเขตเทศบาลหรืออบต. แต่ละแห่ง
	รายชื่อเทศบาล	รายชื่ออบต.	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (.....)

ตำแหน่ง.....

วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

เทศบาล/อบต. มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง เทศบาล/อบต. ที่เป็นเป้าหมายที่ สจจ./อ. จะต้องส่งเสริม สนับสนุน  
 ให้ดำเนินการได้สำเร็จตามขั้นตอนตัวชี้วัดทุกขั้นตอนและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการรายงานงานผล  
 ๑๐๐ %



## สรุปผลการดำเนินงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ

ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนเทศบาลตำบล/อบต. เป้าหมาย	จำนวนเทศบาลตำบล/อบต. ที่รายงาน	จำนวนเทศบาลตำบล/อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3.2
1	กระบี่	8	8	7
2	กาญจนบุรี	13	13	12
3	กาฬสินธุ์	18	18	18
4	กำแพงเพชร	11	11	11
5	ขอนแก่น	26	26	26
6	จันทบุรี	10	10	9
7	ฉะเชิงเทรา	11	11	11
8	ชลบุรี	11	11	11
9	ชัยนาท	8	8	8
10	ชัยภูมิ	16	16	16
11	ชุมพร	8	8	8
13	เชียงราย	18	18	17
12	เชียงใหม่	25	25	24
14	ตรัง	10	10	8
15	ตราด	7	7	7
16	ตาก	9	9	8
17	นครนายก	4	4	3
18	นครปฐม	7	7	7
19	นครพนม	12	12	11
20	นครราชสีมา	32	32	32
21	นครศรีธรรมราช	23	23	15
22	นครสวรรค์	15	15	14
23	นนทบุรี	6	6	5
24	นราธิวาส	13	13	12
25	น่าน	15	15	14
26	บึงกาฬ	8	8	8
27	บุรีรัมย์	23	23	21
28	ปทุมธานี	7	7	2
29	ประจวบคีรีขันธ์	8	8	8
30	ปราจีนบุรี	7	7	6
31	ปัตตานี	12	12	8
32	พระนครศรีอยุธยา	16	16	15
33	พะเยา	9	9	9
34	พังงา	8	8	7
35	พัทลุง	11	11	8
36	พิจิตร	12	12	11
37	พิษณุโลก	9	9	9
38	เพชรบุรี	8	8	7

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนเทศบาลตำบล/อบต. เป้าหมาย	จำนวนเทศบาลตำบล/อบต. ที่รายงาน	จำนวนเทศบาลตำบล/อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3.2
39	เพชรบูรณ์	11	11	11
40	แพร่	8	8	8
41	ภูเก็ต	3	3	3
42	มหาสารคาม	13	13	13
43	มุกดาหาร	7	7	7
44	แม่ฮ่องสอน	7	7	6
45	ยโสธร	9	9	9
46	ยะลา	8	8	8
47	ร้อยเอ็ด	20	20	20
48	ระนอง	5	5	5
49	ระยอง	8	8	5
50	ราชบุรี	10	10	8
51	ลพบุรี	11	11	10
52	ลำปาง	13	13	12
53	ลำพูน	8	8	7
54	เลย	14	14	14
55	ศรีสะเกษ	22	22	19
56	สกลนคร	18	18	18
57	สงขลา	16	16	16
58	สตูล	7	7	7
59	สมุทรปราการ	6	6	6
60	สมุทรสงคราม	3	3	3
61	สมุทรสาคร	3	3	3
62	สระแก้ว	9	9	9
63	สระบุรี	13	13	13
64	สิงห์บุรี	6	6	6
65	สุโขทัย	9	9	9
66	สุพรรณบุรี	10	10	10
67	สุราษฎร์ธานี	19	19	15
68	สุรินทร์	17	17	16
69	หนองคาย	9	9	7
70	หนองบัวลำภู	6	6	4
71	อ่างทอง	7	7	7
72	อำนาจเจริญ	7	7	7
73	อุดรธานี	20	20	20
74	อุตรดิตถ์	9	9	9
75	อุทัยธานี	8	8	8
76	อุบลราชธานี	25	25	25
รวม		878	878	816

คิดเป็น 92.93 %



พื้นที่ดำเนินงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ  
 ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ	สถานะ
๑	แพร่	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลช่อแฮ	ผ่านเกณฑ์
๒	แพร่	ร้องกวาง	เทศบาลตำบลร้องกวาง	ผ่านเกณฑ์
๓	แพร่	ลอง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก	ผ่านเกณฑ์
๔	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย	ผ่านเกณฑ์
๕	แพร่	เด่นชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน	ผ่านเกณฑ์
๖	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	ผ่านเกณฑ์
๗	แพร่	วังชิ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน	ผ่านเกณฑ์
๘	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด	ผ่านเกณฑ์